



ทึฆมายุกา โฆตุ มหाराชินี

๑๒ ลึงหา มหाराชินีนาถ ชอพระองคัทรงพระเอริญ

พระบารมีพระก่อเกื้อ	กำจรโกศล
พระเมตตารปกไผท	ทั้วหล้า
พระราชทานสุขลัมย์	ลู่พลก นิกวเฮย
พระมิ่งขวัญพระคู่ฟ้า	คู้ไทนถบดินทาร์
ลวอมชัพน้อมเดยวชัอง	เสตุคี
ลุมเทื่อพระบรมราชินี	นาถเอ้า
เอลิมชนม์ลิวิตต์	เกษมทั้ว ไทยเทอดญ
ทรงพระเอริญยั้งอะคร้าว	อะเทื่อคำถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

สารสัมพันธ์

สถาบันพระบรมราชชนก



บก. ขอกุญ

ทว.ณ.กทพพร สุโยสิต

สวัสดีค่ะ:

เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สारสัมพันธ์ฉบับประจำเดือนสิงหาคมนี้ จึงขอนำเสนอพระราชประวัติส่วนพระองค์ในคอสถ์มน "เล่าข่าว เล่าคน" ด้วยความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับ "ข่าวเด่น" ในฉบับ ปลัด สช. นำผู้บริหาร พร้อมด้วยนักศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ร่วมถวายพระพรเนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2550 รวมทั้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549 และการเสวนาเรื่อง "การออก พ.ร.บ. ยกฐานะสถาบันพระบรมราชชนก เป็นส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข" พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมน่าสนใจอีกมาก พลิกอ่านได้ใน "รับรู้-ดูข่าว" ส่วน "เกร็ดความรู้" ตีพิมพ์ก็มีมาฝากเช่นเคย

สำหรับท่านที่เป็นแฟนคอลัมน์ "ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา" คงต้องอดใจรอฉบับหน้า เนื่องจากประธานชมรมฯ ตัดทวารกิจอยู่ต่างประเทศ สำหรับคอลัมน์ "ขอยุติด้วยคน" ที่เคยอยู่ท้ายเล่มนั้น ซาดหายไปเนื่องจากไม่มีผู้ส่งความเห็นเข้ามา จึงขอเรียนเชิญทุกคนให้แสดงความคิดเห็นเข้ามาอีกน้าๆ นะคะ

ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ:



ข่าวเด่น

ปลัด สช. นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ
ถวายพระพร "12 สิงหาคม มหาราชินี"



นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ไปบันทึกเทปถวายอาเศียรวาท เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 75 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2550 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

การเสวนา เรื่อง "การออก พ.ร.บ. ยกฐานะสถาบันพระบรมราชชนกเป็นส่วนราชการ"



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2550 สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุมผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ นักศึกษา โดยเชิญนักกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาชี้แจงทำความเข้าใจข้อกฎหมาย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น เพื่อเสนอผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ตามข้อสั่งเกตของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยปรับรูปแบบองค์กรจาก "หน่วยงานในกำกับกระทรวงสาธารณสุข" เป็น "ส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข"

การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าประชุมจำนวนกว่า 100 คน ที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่า สถาบันพระบรมราชชนกจำเป็นต้องมี พ.ร.บ. รองรับให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล เพื่อความคล่องตัวด้านการบริหาร

สารบัญ

- 2 บก. ขอกุญ
- 2 ข่าวเด่น
- 4 รับรู้ - ดูข่าว
- 6 เล่าข่าวเล่าคน
- 7 มุมเกร็ดความรู้



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2549 ระหว่าง

วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร จำนวน 4,571 คน แบ่งเป็นหลักสูตร พยาบาลศาสตร์ 3,031 คน สาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ 1,540 คน

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาลัทธิสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้คะแนนสูงสุดตลอดหลักสูตรและมีความประพฤติดี อาจารย์พยาบาล และพยาบาล ที่ปฏิบัติงานนานและดีเด่น ได้รับรางวัลมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิง บุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช และข้าราชการ ได้รับรางวัลดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก

กสร. ปรับนโยบายออก พ.ร.บ. จัดตั้งสถาบันฯ เป็น “ส่วนราชการ ในสังกัด กสร.”



เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ท่านปลัด กสร. (นพ.ปราศรัย บุญของศวีโรจน์) ได้เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ชูบุรยา บางกอก กทม. เพื่อชี้แจงให้ทราบสถานการณ์การเสนอร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งสถาบันฯ เป็น “หน่วยงานในกำกับ กสร.” ว่า เนื่องจากมีเสียงคัดค้านมากกว่าเสียงสนับสนุน และอาจไม่สามารถผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวนโยบายมาเสนอ พ.ร.บ. จัดตั้งสถาบันเป็น “ส่วนราชการ ในสังกัด กสร.” แทน โดยจะนำกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้โดยอนุโลม ผลจากการมี พ.ร.บ. ดังกล่าว จะทำให้อาจารย์ของสถาบันมีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันมีอำนาจประกาศปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาได้เอง รวมทั้งมีความคล่องตัวในด้านการบริหารและวิชาการในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่คล่องตัวเท่ากับการเป็นหน่วยงานในกำกับก็ตาม

จากการสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายบุคคล ทุกคนเห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้ นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาการจัดทำร่าง พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนก ในรูปแบบองค์กรที่เป็น “ส่วนราชการ ในสังกัด กสร.” เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ทันในรัฐบาลนี้

(ต่อ) การสวทท เรื่อง “การออก พ.ร.บ. ยกฐานะสถาบันพระบรมราชชนกเป็นส่วนราชการ”

วิชาการ และเชื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ

นอกจากนั้นยังมีความเห็นว่าหากกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถผลักดันการออก พ.ร.บ. จัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนกเป็น “หน่วยงานในกำกับ กระทรวงสาธารณสุข” ได้ ก็เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. สถาบันฯ โดยกำหนดให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็น “ส่วนราชการ ในกระทรวงสาธารณสุข” ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) มาใช้โดยอนุโลม เพราะสถาบันมีโครงสร้างการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย และเร่งเสนอร่าง พ.ร.บ. สถาบันฯ โดยด่วนที่สุด ให้สามารถประกาศใช้ได้ทันในสมัยรัฐสภาชุดนี้ เพื่อเกียรติศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจในสถาบัน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่คณาจารย์ ให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการเท่าเทียมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการสูญเสียอาจารย์ และช่วยรักษารักษาอาจารย์ที่มีคุณภาพไว้ในระบบได้



รับรู้..ดูข่าว

นักศึกษายุทธศาสตร์ภาคใต้พบผู้ปกครอง ผ่านวิดีโอเทเลฟอน (Tele conference)



กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดเวทีประชุมผ่านวิดีโอเทเลฟอน (Tele conference) เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบกับบุตรหลานที่เป็นนักศึกษายุทธศาสตร์ภาคใต้โครงการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเข้าศึกษาอยู่ในวิทยาลัยพยาบาล 25 แห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยกำหนดจัดเวทีดังกล่าวรวม 6 ครั้ง ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 4 กันยายน นี้ ครอบคลุมวิทยาลัย 20 แห่ง ในภาคกลาง ภาคตะวันออก เชียงเหนือ และภาคเหนือ

ในโอกาสนี้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ปราศรัย ญาณวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวปราศรัยกับผู้ปกครองและนักศึกษา นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจ และคลายความกังวลห่วงใยของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานนักศึกษาที่ต้องจากครอบครัวไปอยู่ห่างไกล อีกทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย



การประชุมวิชาการเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2550



เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ท่านรองปลัดกระทรวงฯ (นพ.มานิตย์ อีระตันติกานนท์) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายประจำปี 2550 ในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยไทย... จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ" จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยไทย ณ ห้องประชุมไพจิตร ปะบุตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยไทยให้มีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในด้านการบริหารจัดการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยไทยในเขตภาคกลาง มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประมาณ 700 คน จากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน และวิทยาลัยในสังกัด กสธ. 98 แห่ง

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษที่น่าสนใจ อาทิ "พระจรัสรัศมีของในหลวงกับเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา "วิกฤตเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน" โดย รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "คุณธรรมนำความรู้...สู่การปฏิบัติ" โดย รศ.สุนีย์ สินธุตระกูล รวมถึงการระดมความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยไทย" และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีการประกวดผลงานภาพยนตร์โครงการและนิทรรศการของนิสิต นักศึกษา

ในการนี้ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ผลงาน ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาพยนตร์ ได้แก่ ภาพยนตร์ "ตามรอยพระบาทพ้อกับเศรษฐกิจพอเพียง" โดย นายชินนุพงษ์ ศิลาโชติ ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการ "BCNR ตามรอยพ้อ อยู่อย่างพอเพียง" โดย น.ส.พรทิพย์ สีนประเสริฐ และคณะ วทบ.ราชบุรี
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนิทรรศการ ได้แก่ ผลงานเรื่อง "รักใคร่สามัคคี น้องพีวียาลัย" โดย วทบ.สุรินทร์



สำหรับการประชุมครั้งต่อไปซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รับผิดชอบ รับเป็นเจ้าภาพ

การประชุมวิชาการพัฒนาจริยธรรม กสธ. ประจำปี 2550

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชทินนิตถา มาดู เสด็จไปเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ อยุธยา บางกอก

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2550 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาด้านจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเห็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้บุคลากรใน กสธ. ได้รับการพัฒนาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนมีจรรยาบรรณที่ดีงาม สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม และให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มกำลังสติปัญญา ตลอดจนสามารถนำหลักธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "คุณธรรมนำการพัฒนาสาธารณสุขไทย" และการอภิปรายโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงการพัฒนาจริยธรรม

การประชุมวิชาการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาพชุมชน

สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาพชุมชน ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2550 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดย นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายเรื่อง "ความคาดหวัง ผลผลิตจากระบบการศึกษาด้านสุขภาพของไทย" และ นพ.ประเวศ วะสี ราชภัฏราชมงคล ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การศึกษาระบบสุขภาพกับการสร้างสุขภาพชุมชน"

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอหลักการ จุดมการดำเนินการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ผ่านกระบวนการจัดการปฏิรูปการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมทั้งจัดให้เป็นเวทีสำคัญระดับประเทศสำหรับรับคำแนะนำจากสถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรสุขภาพ เครือข่ายภาคีสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในพื้นที่ และองค์กรภาคีต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ได้มาแลกเปลี่ยนทัศนะและเสนอรูปแบบการทำงานสู่การสร้างสุขภาพชุมชน มีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารและอาจารย์ ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก องค์กร/ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และองค์กรวิชาชีพ/ภาคีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน

ทบทวนถ้อยแถลง วิทยาลัยศึกษาในวาระสหประชาชาติ "วาระสาธารณสุขและการศึกษา"

เนื่องจาก จะมีการปรับปรุงคุณภาพวารสารการศึกษาพยาบาลฉบับต่อไปให้เป็น "วารสารวิชาการระดับชาติ" และเปลี่ยนชื่อเป็น "วารสารการพยาบาลและการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล เน้นการวิจัยและบทความวิชาการที่ทันสมัย ดังนั้นที่ได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ในฉบับต่อไปจะต้องเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ (ไม่รับตีพิมพ์บทความวิชาการ) ผู้มีพันธะประกอบด้วยคณะหรือทีมสหวิชาชีพ เนื้อหางานวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารฯ เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพทั้งในด้านการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ มีความยาวไม่เกิน 12 หน้า มีเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 15 เรื่อง เป็นต้น

ส่วนพัฒนาการศึกษา จึงขอเชิญชวนนักวิชาการและพยาบาลในสาขาต่างๆ ที่สนใจโปรดศึกษาหลักเกณฑ์และคำแนะนำการจัดทำต้นฉบับในฉบับต่อไป ซึ่งยินดีรับต้นฉบับทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันพระบรมราชชนก โทรศัพท์ 0 2590 1822 โทรสาร 0 2590 1830 หรือ Email : golddragon7416@yahoo.com , Pwjintana@yahoo.com



เล่าข่าว เล่าคน

พระราชประวัติ



สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีฐานันดรเมื่อแรกพระราชสมภพคือหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์กิติยากร เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับ หม่อมหลวงบัว กิติยากร ทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๗๕ ที่บ้านเลขที่ ๑๔๐๘ ถนนพระรามหก ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นบ้านของ พลเอกเจ้าพระยา วงศานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์ต่วน สนิทวงศ์) พระบิดาของหม่อมหลวงบัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานนามว่า "สิริกิติ์" มีความหมายว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร"

เมื่อแรกทรงพระราชสมภพนั้น บ้านเมืองอยู่ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย พระบิดาซึ่งขณะนั้นเมื่อยังเป็นพันเอก หม่อมเจ้านักขัตรมงคลกิติยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ต้องทรงออกราชการทหาร โดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งเสนาธิการประจำสถานทูตสยาม ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา ดังนั้นในวัยเยาว์เมื่อแรกเกิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จึงต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ และ ท้าววนิดาพิจวาริน บิดามารดาของหม่อมหลวงบัว บางครั้งพระองค์ต้องทรงติดตามพระราชวงศ์ไปในต่างจังหวัด เช่น หม่อมเจ้าอัปสรสมาน กิติยากร พระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล ได้ทรงรับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์คืนมา ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปจังหวัดลพบุรี

ปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เมื่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ มีอายุ ๓ ขวบ จึงมีโอกาสอยู่ร่วมพร้อมกันทั้งครอบครัว เนื่องจากพระบิดาทรงลาออกจากราชการเสด็จกลับประเทศไทย จึงทรงรับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ หม่อมราชวงศ์ศุภยกุล กิติ์ พระเชษฐา และ หม่อมราชวงศ์บุษบา พระนักษัตรที่ตำแหน่งแม่นมเจ้าพระยา ปลายถนนมรุคกรุงเกษม เหนือศรี

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ทรงเริ่มรับการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ต่อมาเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จังหวัดพระนครเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญถูกโจมตีทิ้งระเบิดทางอากาศ จึงทรงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนเซนต์พอลซีซาเวียร์ คอนแวนต์ ถนนสามเสน ซึ่งอยู่ใกล้บ้านในระยะที่เดินไปโรงเรียนได้ การที่ต้องทรงเสด็จภูษาการณบ้านเมืองในยามสงครามโลก ซึ่งเป็นสภาวะผันผวนไม่สะดวกสบายดังแต่ยังทรงพระเยาว์และพระบิดาทรงเป็นทหาร จึงทรงได้รับการอบรมในเรื่องวินัย ความอดทน ความเสียสละ ทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์เป็นพื้นฐานชีวิตที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์

เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาสงบแล้ว หม่อมเจ้านักขัตรมงคล ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐทูตวิสามัญและอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำสำนักสันตเจมส์ ประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้ติดตามครอบครัวไปพำนัก ณ ประเทศอังกฤษ ตั้งพระทัยจะเรียนเปียโน ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส แต่ต่อมาต้องทรงย้ายติดตามพระบิดาไปพำนัก ณ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศฝรั่งเศส ทรงมุ่งมั่นจะเป็นนักเปียโนและทรงประสงค์จะเข้าศึกษาที่วิทยาลัยดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีส ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงศึกษาอยู่ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และโปรดเสด็จไปทอดพระเนตรโรงงานทอรถยนต์ที่กรุงปารีส จึงทรงพบ ทรงคุ้นเคย และทรงต้องพระราชอัธยาศัยกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสูติอุบัติเหตุทางรถยนต์ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมหลวงบัว นำธิดาทั้งสองไปเยี่ยมพระอาการที่กรุงโลซานน์ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชชนนี ได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มาอยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานน์ โดยเข้าศึกษาที่โรงเรียนประจำ Riante Rive มีชื่อเสียงในการสอนวิชาภาษา ศิลปะดนตรี ประวัติวรรณคดี และประวัติศาสตร์

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ โดยทรงใช้พระอำนาจวงค์ที่สมเด็จพระราชบิดา (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ทรงหมั้นสมเด็จพระราชชนนี (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิวัติประเทศไทยเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และได้เข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ ณ วัดสระเปุ้ม สมเด็จพระสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (พระราชมารดาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายด้วย และในวันนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามฐานะ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงฉลองมงคลราชาภิเษกสมรสเป็นการภายใน ระหว่างพระญาติสนิทและข้าราชการบริวารที่ใกล้ชิดประมาณ ๒๐ คน กล่าวได้ว่าเป็นมงคลสมรสที่ประณีต โดยทรงรักษาส่วนที่เป็นราชประเพณีสำคัญไว้ครบถ้วน และรุ่งขึ้นหลังจากวันพระราชพิธีแล้ว ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๙๓ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วัดไกลกังวล หัวหิน ๓ วัน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการไปตั้งน้ำผึ้งพระจันทร์ที่ไม่เป็นการฟุ่มเฟือยเช่นกัน

ครั้นเมื่อถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณ
 ราชพิธีราชประเพณี เสด็จพระบรมมามาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และได้ทรงสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระ
 พระราชินีสิริกิติ์เป็น "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี"

<p style="text-align: center;">“ธำมเทราชอัครวิกรม สมเด็จพระราชินี นับแต่กาตพิธิบี้นัด สว่างโรจน์โชติคู่พระภูมิพล</p>	<p style="text-align: center;">ประกาศเกียรติคุณพิเศษ โดยความยินดีแห่งปวงชน พระคือดวงแก้วพิพิธ ร้อยรวมอิศมชาวไทย “</p>
--	---

ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลับประเทศ
 สวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากแพทย์รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกกระยะหนึ่ง ใน พ.ศ. ๒๕๔๔
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี มีพระประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุบลรัตนราชกัญญา ๗ เมืองไลซานน์เมื่อพระชนมายุได้
 ๗ เดือน ทั้งสามพระองค์ได้เสด็จนิวัติประเทศไทย ระหว่างที่กำลังซ่อมบูรณะพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเพื่อใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราว ได้ประทับ ณ
 พระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิต ซึ่งต่อมาสมเด็จพระบรมราชินีพระประสูติกาล พระราชโอรส พระราชธิดา อีก ๓ พระองค์ คือ

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นสภานายิกาสภาการศึกษาไทย แทนสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี องค์สภานายิกาเดิม
 ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชศรัทธา เสด็จออกทรงพระผนวชใน
 พระบวรพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณี ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการแทน
 พระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงเรียบร้อย เมื่อทรงลาผนวชแล้วจึงทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้า
 สิริกิติ์พระบรมราชินี เป็น "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" มีความหมายว่า "พระบรมราชินีผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน"
 จึงนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของประวัติศาสตร์ชาติไทย (ที่มา : เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ <http://www.queen6cyclebirthday.in.th/history.htm>)



บุษกรีดความรู้
 โดย นายโชติ

e-Learning กับ LearnSquare

"วิทยาลัยอาชีวบาลสังกัด สบข. มีภาระงานสอนเพิ่ม จากนักศึกษาพยาบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ e-Learning การเรียนรู้
 แบบออนไลน์ น่าจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้นักศึกษาเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ " เป็นข้อคิดจากการประชุม
 วิชาการ " แลกเปลี่ยน/แบ่งปัน สรรค์สร้างไอซีที สบข. " เมื่อปลายเดือน ก.ค. ที่ผ่านมก ศทส. จึงได้นำโปรแกรม LearnSquare : e-Learning
 สัญชาติไทย พัฒนาโดย NECTEC มาแนะนำ และ แจกกันฟรี ฟรี เหมือนเดิม

e-Learning

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในยุคแรกๆ จะเป็นการใช้งานในรูปของกรช่วยสอน (Computer Assisted Instruction [CAI])
 โดยได้มีการจัดทำเอกสารในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น CD VCD และ DVD เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
 ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น จึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยที่ผู้เรียน
 และผู้สอนมีการปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งในเวลาเดียวกัน และต่างเวลากัน ได้ด้วย ขณะเดียวกันก็รองรับการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
 เรียนการสอนด้วย เช่น ผู้เรียน หลักสูตร เป็นต้น การพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อการศึกษา นี้ จึงเป็นที่มาของการเรียนรู้ในรูปแบบของ e-Learning
 การเรียนแบบ e-Learning จึงเป็นการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเป็นสื่อกลาง มีการติดต่อเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
 ซึ่งเนื้อหาบทเรียนนั้นถูกกำหนดจากจุดประสงค์ของการเรียนรู้โดยผู้สอน ผ่านทางสื่อต่างๆ มีทั้งข้อความ ภาพ เสียง พร้อมด้วยระบบสนับสนุน
 ให้ผู้เรียนสามารถเรียนตามความสนใจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเรียนได้ และมีการจัดการต่างๆ
 เกี่ยวกับข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน

LearnSquare

LearnSquare เป็นโปรแกรมระบบการจัดการ e-Learning ที่เปิดเผยแพร่การทำงาน (Open Source Software : ไม่ต้องซื้อ
 และสามารถดัดแปลง ได้ตามต้องการ) ที่พัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์คนไทย ทำงานเพื่อการจัดการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 โดยแบ่งการทำงานออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

คุณรู้หรือไม่ว่า : e-Learning กับ LearnSquare

1. การจัดการผู้ใช้ ระบบ LearnSquare ได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้หลัก เป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ดูแลระบบ และผู้ช่วยสอน
 - **ผู้เรียน** ทำหน้าที่เข้าเรียน ซึ่งต้องลงทะเบียนเรียน เข้าเรียน และ เข้าสอบ ตามวันที่กำหนด
 - **ผู้สอน** ทำหน้าที่สร้างหลักสูตรการสอน กำหนดช่วงเวลาเรียนของวิชาที่สร้างขึ้น เป็นผู้สอนวิชาต่างๆ และในวิชาที่เป็นผู้สอนจะเป็นผู้ตัดสินว่าผู้เรียนคนใดสอบผ่าน
 - **ผู้ดูแลระบบ** ทำหน้าที่เพิ่มบัญชีผู้ใช้ จัดการตั้งค่าและรูปแบบต่างๆ ของระบบ และมีความสามารถสร้างหลักสูตรการสอน และกำหนดช่วงเวลาเปิดเรียนของวิชาได้เหมือนกับผู้สอน แต่ไม่สามารถเป็นผู้สอนได้
 - **ผู้ช่วยสอน** ทำหน้าที่เข้ามาในระบบเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สอน เช่น อาจตอบคำถามที่ผู้เรียนสงสัยได้ หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้เรียน เป็นต้น สำหรับลักษณะการใช้งานระบบที่ไม่ต้องการผู้ช่วยสอนก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้ใช้ในกลุ่มนี้ได้
2. การจัดการหลักสูตร ระบบจะแบ่งวิชาที่เปิดสอนออกเป็นกลุ่มของวิชา (Schools) มีผู้สอนและผู้ดูแลระบบเป็นผู้สร้างหลักสูตร โดยเนื้อหา การสอนและข้อสอบของแต่ละวิชาจะถูกเก็บไว้ในระบบ สร้างหลักสูตรและกำหนดช่วงเวลาเรียนของวิชานั้น ผู้เรียนจะเข้ามาลงทะเบียนและเข้าเรียนได้
3. ระบบสนับสนุนการเรียน ได้แก่ ห้องสนทนา กระดานข่าว การรับ - ส่งข้อความ สมุดบันทึก และ ตารางนัดหมาย
 - **ห้องสนทนา** มีลักษณะเป็นการคุยกันระหว่างผู้เรียนวิชาหนึ่งที่กำลัง online ขณะนั้น
 - **กระดานข่าว** ทำให้ผู้เรียนสามารถทิ้งข้อความหรือประกาศไว้ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อความของวิชาที่เรียนได้
 - **รับ - ส่งข้อความ** เป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระหว่างผู้ใช้ระบบ
 - **สมุดบันทึก** ผู้ใช้สามารถทำการจดบันทึกข้อความเก็บในแฟ้มและสามารถจัดข้อความให้เป็นหมวดหมู่ได้ตามที่ต้องการ
 - **ตารางนัดหมาย** เป็นส่วนที่ระบบให้ผู้ใช้ได้จัดการนัดหมายต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

ผู้สอนในระบบ LearnSquare ต้องเตรียมสื่อการสอนและข้อสอบไว้ก่อนการเปิดเรียน เสร็จแล้วจึงเปิดการสอนวิชานั้น เมื่อถึงกำหนดเปิดเรียนผู้สอนไม่ต้องเข้าสอนเหมือนในการเรียนปกติ เพียงแต่เข้าระบบมาให้ผู้เรียนได้ซักถาม ให้คำแนะนำ และให้การบ้านแก่นักเรียน โดยใช้ชุดปรอทที่ระบบเตรียมไว้ให้ ผู้เรียนและผู้สอนจะเข้ามาเจอกันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องมาเจอกันในห้องเรียนจริงในเวลาเดียวกันเหมือนการเรียนปกติ ก่อนเข้าเรียนผู้เรียนต้องลงทะเบียนวิชาที่สนใจเข้าเรียน และทำการบ้านที่ผู้สอนมอบหมายให้ แล้วระบบจะจัดการตอบผ่านทางเครือข่าย เมื่อผู้เรียนทำข้อสอบเสร็จ สามารถตรวจคำตอบและรายงานผลคะแนนได้ทันที ระบบจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนที่ผู้สอนต้องการทราบ เช่น รายชื่อ ของผู้ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหนึ่ง จำนวนครั้งในการเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนเนื้อหาวิชาส่วนต่างๆ คะแนนที่ได้จากการสอบแต่ละครั้ง เป็นต้น ผู้เรียนสามารถพักขอวิชาที่ไม่ต้องการเรียนต่อไปได้ และเมื่อเรียนจบวิชาจะได้รับการประเมินผลการเรียนจากผู้สอน

สารสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2550

สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
88/20 ถนนวิภาวดี อ.จตุจักร กทม.
อ. 1000 จ. กรุงเทพฯ 11000

โทรศัพท์ 0-2591-8623
โทรสาร 0-2591-8623
E-mail : nipapam_su@hotmail.com

ชื่อ - ที่อยู่ผู้รับ

แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ :

หน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมฯ สถาบันพระบรมราชชนก

อาคาร 2 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนวิภาวดี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2590-1819 โทรสาร 0-2591-8623 หรือ www.pi.ac.th E-mail : nipapam_su@hotmail.com